



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

18 กันยายน 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 18 ก.ย. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,109 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,462,901 ราย หายป่วยเพิ่ม 13,280 ราย หายป่วยสะสม 1,304,247 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 122 ราย เสียชีวิตสะสม 15,246 ราย ยังรักษาอยู่ 130,128 ราย ฉีดวัคซีนแล้ว 43,342,103 โดส สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 228,364,999 ราย เสียชีวิต 4,692,238 ราย รักษาหาย 204,929,272 ราย

**ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ WHO เผยผู้ติดเชื้อทั่วโลกลดลงหลายแสนรายโดยเฉพาะเอเชียอาคเนย์ **อังกฤษ** เตรียมทดลองวัคซีนสูดหายใจในกลุ่มเด็ก 12-16 ปี ใช้ไฟเซอร์+ไบออนเทคเป็นเข็มแรก อีก 8 สัปดาห์ให้ไฟเซอร์แบบเต็มโดสหรือครึ่งโดส หรือโนวาแวกซ์เต็มโดส หรือโมเดอร์นาคึ่งโดสเป็นเข็มที่ 2 **ฝรั่งเศส** พักงานแพทย์-ค่าน้ำ 3,000 คน ฐานไม่ฉีดวัคซีน **อิตาลี** เตรียมบังคับใช้มาตรการให้แรงงานทุกคนต้องแสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด 19 **บราซิล** เตรียมระงับการฉีดวัคซีนในกลุ่มวัยรุ่น หลังพบวัยรุ่นรายหนึ่งเสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน และ 3.5 ล้านคน เกิดผลข้างเคียง **เยอรมนี** เพชบุ้กลบเครือข่ายบัญชีที่เชื่อมโยงกับกลุ่มต่อต้านนโยบายสกัดโควิด 19 **อิสราเอล** ศึกษาพบวัคซีนโควิด 19 โดส 3 เพิ่มภูมิคุ้มกัน 10 เท่า **ศรีลังกา** ฉีดวัคซีนครบโดสเกิน 50% แล้ว **อินเดีย** เด็ก 8 คนเสียชีวิตจากไข้ไม่ทราบชนิดในช่วง 10 วัน เร่งสอบสวนโรค ส่งตรวจไข้เลือดออก มาลาเรีย โควิดสายพันธุ์ใหม่ **เกาหลีใต้** เผื่อระวังโควิดขึ้นสูงสุดช่วงเทศกาลช้อปปิ้ง **ฮ่องกง** ยืนยันไม่เปิดเมืองจนกว่าอัตราการฉีดวัคซีนจะถึง 80% **ออสเตรเลีย** นายกฯ ทวีหรือผู้นำรัฐเตรียมคลายล็อกและเตรียมทดลองกักตัวที่บ้านกับชาวต่างชาติที่รับวัคซีนครบแล้ว **นิวซีแลนด์-ออสเตรเลีย** ระงับโครงการ Travel Bubble 8 สัปดาห์ เนื่องจากโควิดยังระบาด **จีน** ฉีดวัคซีนให้เด็กอายุ 12 -17 ปีเกินกว่า 95 ล้านคน ด้านเมืองฉงชิ่งเตรียมฉีดวัคซีนชาวต่างชาติอายุ 12-17 ปี **กัมพูชา** เริ่มเปิดโรงเรียนหลังฉีดวัคซีนให้ประชาชนเกิน 70% แล้ว **มาเลเซีย** เริ่มโครงการ “ลังกาวิ ทราเวลบับเบิล” พื้นที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

### ประเด็นสำคัญ

#### 1.สร.ออกประกาศกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, thaipbs) ทีวีช่อง TNN, Thaipbs

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ระบุ พบปัญหามูลฝอยติดเชื้อจากรพ.สนาม ศูนย์แยกกักในชุมชน และการแยกกักที่บ้าน ตกค้างรอการกำจัดเป็นจำนวนมาก ได้ออกประกาศ สร. เรื่องวิธีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีอื่น พ.ศ.2564 เพื่อให้นำไปกำจัดในสถานที่ที่ทำลายมูลฝอยติดเชื้อได้ด้วยความร้อนไม่ต่ำกว่า 760 °C และทำลายอากาศเสียที่เกิดขึ้นด้วยความร้อนในอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 1,000 °C เช่น โรงงานกำจัดของเสียอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าขยะชุมชน เพื่อลดขยะติดเชื้อที่รอกำจัด อยู่ระหว่างรอลงนามและจะมีผลให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษา

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อต้องรู้จักวิธีการป้องกันตนเองที่ถูกต้อง สวมใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามมาตรการและคำแนะนำของหัวหน้างานอย่างเคร่งครัด

#### 2.เตรียมคลายล็อกอุตสาหกรรมบันเทิง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามกีฬา) เว็บไซต์ ch7

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และร.มว.กลาโหมฯ รับข้อเสนอการผ่อนคลายนโยบายการอุตสาหกรรมบันเทิง เช่น การเปิดโรงภาพยนตร์ มหรสพ และการผ่อนปรนกองถ่ายทำภาพยนตร์ โดยมอบหมายให้ ศบค. และสธ. พิจารณามาตรการรองรับป้องกันการแพร่ระบาด ต้องไม่มีการรวมกลุ่มคนมากเกินไป และให้ ก.วัฒนธรรม จัดทำข้อมูลเครือข่ายกลุ่มดังกล่าวเพื่อจัดสรรวัคซีน ชุดตรวจ ATK และการเยียวยาได้อย่างครอบคลุม พร้อมมอบให้ ก.คลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม อาทิ มาตรการลดภาษี การช่วยผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ และเสนอให้ ครม. พิจารณาต่อไป

#### 3.เปิด กทม. 15 ต.ค.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง, ประชาชาติ, pptvhd, springnews, posttoday)

-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่า กทม. เผย เป้าหมายฉีดวัคซีนเข็ม 2 ชาวกทม. ให้ได้ 70% คาดว่าจะครบในวันที่ 22 ต.ค. นี้ ได้ประสาน สธ.เพื่อขอรับการจัดสรรวัคซีน หากได้รับเร็ว คาด 10 ต.ค.นี้ จะฉีดครบทั้ง 70% และไม่เคยพูดว่าจะเปิดกรุงเทพฯ 15 ต.ค.นี้ เพราะต้องเร่งฉีดวัคซีนเข็ม 2 ให้ครบตามเป้าก่อน

#### 4.การบริหารจัดการวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, สยามกีฬา, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวไทย, กท.

ธุรกิจ, bangkokinsight) ทีวีช่อง 3, 7, 9, Thaipbs, NBT, TNN

## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผย การฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้ประชาชนทั่วไป 24 ก.ย. นี้ เป็นความสมัครใจฉีดเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันในผู้ที่ได้รับ SV 2 เข็ม ในช่วง มี.ค.-พ.ค. 2564 ซึ่งมีประมาณ 1 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นการฉีดในรพ.จึงติดตามมาฉีดได้ สำหรับผู้ที่จองโมเดอร์นาของรพ.เอกชน ช่วง ต.ค. นี้เป็นต้นไป ขอให้พิจารณาดังนี้ 1.หากยังไม่เคยรับวัคซีนใดเลย สามารถฉีดได้ตามปกติ 2.เคยรับวัคซีนอื่นก่อนแล้ว ให้ปรึกษาแพทย์ ทั้งนี้ หากเป็นการฉีดตามด้วยวัคซีนไฟเซอร์ มีข้อมูลว่าภูมิคุ้มกันขึ้นดี ป้องกันโรคได้ แต่หากฉีดไฟเซอร์ 2 เข็มแล้วไม่ควรฉีดในระยะเวลาใกล้กัน และถ้าฉีด AZ 2 เข็ม ยังไม่จำเป็นต้องฉีดกระตุ้นเข็ม 3 ดังนั้นยังไม่ต้องฉีดโมเดอร์นาในช่วงเวลาใกล้ๆ นี้ ส่วนนักเรียน จะฉีดไฟเซอร์ตั้งแต่ 4 ต.ค. เป็นต้นไป ตั้งเป้า 4.5 ล้านคน เน้นชั้นมัธยมศึกษา หรือปวช. ปวส.ที่กำลังจะเปิดเรียนต้นเดือน พ.ย. ขณะนี้ รร.กำลังสำรวจความพร้อมของผู้ปกครองและนักเรียนที่จะเข้ารับวัคซีน สำหรับวัคซีนชนิดเชื้อตายทั้งซิโนแวคและซิโนฟาร์มกำลังขอขึ้นทะเบียนกับ ออย.ไทยเพื่อฉีดในเด็ก หากผู้ปกครองไม่ประสงค์ให้บุตรหลานฉีดวัคซีนชนิด mRNA สามารถรอชนิดเชื้อตายได้ ส่วนเด็กที่อยู่นอกระบบ แบ่งเป็น 1.คนที่ไม่ได้เรียนเพราะอาจจะมีโรคประจำตัว สามารถเข้ารับวัคซีนได้ที่รพ.ที่ใช้บริการประจำ ซึ่งหลายจังหวัดเริ่มฉีดไฟเซอร์ให้กลุ่มนี้แล้ว และ 2.เด็กที่ไม่ได้ป่วย หรือโฮมสคูล หรืออื่น ๆ สามารถขอขึ้นทะเบียนรับวัคซีนกับรพ.ใกล้บ้านได้ ส่วนเด็กเรื้อรัง จะมีหน่วยงานเข้าไปดูแล โดยตั้งแต่เดือนต.ค.-ปลายปี มีวัคซีนไฟเซอร์ประมาณ 30 ล้านโดส เพียงพอสำหรับให้เด็กวัย 12-17 ปีที่ต้องการฉีด

#### สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผอ.รพ.วชิระภูเก็ต รายงานความคืบหน้าการฉีดวัคซีนบูกระตุ้นเข็ม 3 ให้ชาวภูเก็ต ว่า จะได้รับ AZ ประมาณ 72,500 โดส ได้ฉีดเข็ม 3 ให้คนภูเก็ตไปแล้วราว 40,000 คน จากที่ลงทะเบียนไว้ 80,000 คน ซึ่งเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีน SV 2 เข็มแล้ว โดยวันที่ 19-25 ก.ย. เตรียมฉีดให้กับประชากรแฝง บุคลากรภาครัฐ เอกชน ที่ทำงานใน จ.ภูเก็ต และวันที่ 26-30 ก.ย. จะฉีดให้ประชาชนทั่วไป รวมถึงกลุ่มแรงงานต่างด้าวและชาวต่างชาติ

#### 5.การกระจายชุดตรวจ ATK

##### สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, แนวหน้า, bangkokbiznews

-นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผย การแจก ATK ที่เริ่ม 16 ก.ย. มีประชาชนรับชุดตรวจแล้ว 4,299 ราย หรือ 8,598 ชุด ในจำนวนนี้ เป็นการขอรับผ่านแอปฯ เป๋าตัง 4,295 ราย อีก 4 ราย เป็นการแจกโดย อสม. ทั้งนี้ อภ. ได้แบ่งการตรวจรับ ATK เป็น 4 งวด ได้แก่ งวดที่ 1 จำนวน 1.167 ล้านชุด กระจายไปแล้ว งวดที่ 2-3 จำนวน 2.155 และ 1.4 ล้านชุด อยู่ระหว่างการตรวจรับ งวดที่ 4 จำนวน 3.778 ล้านชุด จะตรวจรับวันที่ 22 ก.ย. นี้ สำหรับจุดรับชุดตรวจ ATK ใน กทม. ที่มีปัญหาเรื่องร้านยาบางพื้นที่ไม่เข้าร่วมโครงการ จะปรับเปลี่ยนกระจายผ่านคลินิกชุมชนอบอุ่นในพื้นที่มากขึ้น ส่วนต่างจังหวัด มอบให้ อสม. ช่วยกระจายในชุมชน ตลาด ขนส่งสาธารณะ โดยพบว่าประชาชนที่รับ ATK บันทึกผลตรวจเข้ามาในระบบเพียง 249 ราย ในจำนวนนี้มีผลเป็นบวก 2 ราย ซึ่งจะรีบติดตามเพื่อนำเข้าสู่ระบบการรักษา

#### 6.ราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ซื้อวัคซีนโมเดอร์นา

##### สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก., thailandplus, sonhditalk

-ศ.นพ.นิตี มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ เผย ราชวิทยาลัยฯ ประกาศความร่วมมือกับ แอสตี เทอราพิวติกส์ หน่วยธุรกิจภายใต้ ซิลลิค ฟาร์มา ผู้ให้บริการจัดหาและกระจายวัคซีนโมเดอร์นา 8 ล้านโดสให้แก่ไทย สำหรับการใช้เป็นวัคซีนเข็มหลักและเข็มกระตุ้น เมื่อได้รับอนุมัติ วัคซีนส่วนหนึ่งจะนำไปจัดสรรให้แก่กลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส

#### 7.ภูมิคุ้มกันหมู่ไม่ยับยั้งการติดเชื้อ

##### สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, js100

-ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา สวทช. ระบุ ประชากรสิงคโปร์ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม (ส่วนใหญ่ได้รับ mRNA vaccine ของไฟเซอร์) และ 84% ได้รับวัคซีนไปแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม พบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อกำลังเพิ่มสูงขึ้นคล้ายกับช่วงระบอบตอนต้นปี แต่ผู้ป่วยอาการหนักและเสียชีวิตอยู่ในระดับต่ำมาตลอด จึงเชื่อได้ว่าภูมิคุ้มกันที่ได้จากวัคซีนช่วยป้องกันโรค แต่ความคาดหวังว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจะหายไปจากภูมิคุ้มกันหมู่ได้ไม่น่าจะเกิดขึ้น

#### 8.เฝ้าระวังคลัสเตอร์นอกจังหวัดสีแดงเข้ม

##### สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ)

-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวว่า กรมควบคุมโรค รายงาน จ.เชียงใหม่ พบการติดเชื้อในกลุ่มงานเลี้ยงวงเหล้า สะท้อนให้เห็นว่า แม้บางจังหวัดไม่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มและไม่ใช่งานที่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายวันสูง แต่ต้องเฝ้าระวังรวมถึงการจัดงานหมู่ที่ตาจิตข้าราชการเกษียณ ขออย่าให้ความร่วมมือในมาตรการสาธารณสุข จัดพิธีได้ แต่ขอให้ไม่มีการเลี้ยงสังสรรค์รับประทานอาหารที่ทุกคนต้องเปิดหน้ากาก โดยหน่วยงานภาครัฐต้องเป็นตัวอย่าง มีมาตรการที่เข้มแข็ง เข้มงวด

#### 9.อบต. จัดซื้อชุดห่วยใยราคาเกินจริง

##### สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch7, nationtv

-เพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน เปิดเผยว่า อบต.สระแก้ว ซื้อชุดห่วยใยสูติโควิดแพงเกินจริงกว่าเท่าตัว ราคาในห้องตลาดอาจไม่เกิน 150 บาท ด้าน นายก อบต.สระแก้วชี้แจงว่าเป็นการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคาชุดละ 350 บาท นอกจากเวชภัณฑ์

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>และยาแล้ว ยังมีค่าถุงซิปล็อก ค่าสติ๊กเกอร์ ค่าแรง และค่าขนส่ง อย่างไรก็ตาม ได้มีการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ขณะที่ ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. ได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบแล้ว</p> <p><b>10.ผู้สูงอายุ 71 ปี ไร้สถานะทำให้ฉีดวัคซีนไม่ได้</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ข่าวสด</p> <p>-อสม. หมู่บ้านโคกม่วย ต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู แจ้งว่า นางบุญ ชามัด อายุ 71 ปี อยู่บ้านไม่มีเลขที่ ไม่สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโควิดได้ เนื่องจากไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน อยากขอความช่วยเหลือให้ได้สิทธิ์ฉีดวัคซีน</p> <p><b>11.เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ข่าวสด</p> <p>-พบผู้เสียชีวิตในแคมป์พักอาศัย หมู่ 4 ต.โคกเพลาะ อ.พนสนิมคม จ.ชลบุรี ตรวจสอบไม่พบประวัติการรักษาโรคประจำตัว พบเพียงหลักฐานการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ของแอสตราเซนเนกา เมื่อ 15 ก.ย. แม่ผู้เสียชีวิตขอให้แพทย์ชันสูตร หากเป็นเพราะวัคซีนอยากให้รัฐบาลรับผิดชอบ</p>	
<p><b>มาตรการของ สธ. และประเด็นอื่น ๆ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ผจก., มติชน</p> <p>-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เป็นประธานประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด 19 กับผู้บริหารของ สธ. ผ่านระบบทางไกล ระบุ แนวโน้มพบผู้ติดเชื้ออาการหนักและเสียชีวิตลดลงต่อเนื่อง พบการระบาดแบบคลัสเตอร์ในสถานที่เสี่ยงประปราย โดยเฉพาะอำเภอเมืองแต่ละจังหวัด ย้ำให้ติดตามการฉีดวัคซีนกลุ่ม 608 ต่อเนื่องให้ได้ตามเป้าหมาย พร้อมเร่งสื่อสารให้ป้องกันตนเองขั้นสูงสุด ทั้งตนเอง ครอบครัว และที่ทำงาน รวมทั้งประสาน ศปก.ศบค. ในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคม ติดตามการดำเนินการตามมาตรการ COVID-Free Setting ในสถานประกอบการ และการตรวจ ATK</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์มติชน, เดลินิวส์, innnews</p> <p>-นายกฯ ระบุ ได้รับการรายงานว่าขณะนี้มีความเสี่ยงมากขึ้น การนำเข้าสู่ระบบการรักษามีการตรวจคัดกรองด้วย ATK และ RT-PCR จำนวนผู้รักษาหาย ผู้ป่วยรายวัน และผู้ป่วยสะสมแต่ละวันใกล้เคียงกัน โดยมีการรักษาแบบ HI CI บับเบิลแอนด์ซีล และ Factory Sandbox จึงขอย้ำให้เข้มมาตรการสังคมที่หากร่วมมือกันให้แต่ละพื้นที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยก็จะปลดล็อกได้ในหลายกิจกรรม/กิจการ เชื่อว่าระบบสุขภาพของไทยดีที่สุดในโลก เพราะทำหลายอย่างในสิ่งที่ต่างประเทศไม่ได้ทำ เช่น โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ที่หลายประเทศสนใจนำไปปรับใช้ จึงขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขของไทย</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, คมชัดลึก, ผจก., เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, innnews, bangkokbiznews, nationtv, thaigov, mcot, thailandplus, thestandard, bangkokinsight)</p> <p>-นายกฯ ตรวจเยี่ยมโรงงานตามโครงการ Factory Sandbox ที่แหลมฉบัง จ.ชลบุรี รับฟังข้อเสนอจากผู้แทนนักลงทุนชาวจีน ประเด็นการลงทุนและการส่งออก พร้อมขอให้รัฐบาลสนับสนุนสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในชลบุรีและระยอง 1.สนับสนุนโครงการ Factory Sandbox ในสถานประกอบการใน 2 จังหวัดให้มากขึ้น รวมถึงพิจารณาจัดสรรวัคซีนอย่างทั่วถึง 2.พิจารณาการผ่อนปรนมาตรการการกักตัวให้สั้นลง 3.สนับสนุนโครงการ EEC และโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากนี้ ได้กำชับให้ผู้ว่าฯ ส่วนราชการในท้องที่ ดูแลการฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้มากที่สุด โดยเฉพาะลูกจ้าง แรงงาน พร้อมให้ความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะทำอย่างเต็มที่ในการจัดหาวัคซีนให้ประชาชนคนไทยทุกคน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ห่วง จ.สมุทรสาครในเรื่องการอยู่กับโรคโควิด 19 ส่วนเรื่องการฉีดกระตุ้นเข็ม 3 และการฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียน ผাগให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลดำเนินการให้ฉีดโดยเร็ว</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์สยามรัฐ, posttoday, bangkokbiznews</p> <p>-นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ตรวจความพร้อม “คลินิกอุ่นใจ” พร้อมให้กำลังใจ จนท.รพ.วชิระภูเก็ต และ อสม.ประจำศูนย์ฮอทไลน์ 24 ชั่วโมง 20 คูส่าย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคลินิกฯ ให้บริการคำปรึกษาและแนะนำสำหรับผู้ตรวจหาเชื้อโควิด 19 แบบ ATK ด้วยตัวเอง และมีผลเป็นบวก โดยเปิดสายด่วนวันแรก 16 ก.ย. มีผู้โทรศัพท์เข้ามาแล้วประมาณ 50 ราย</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>-คกก.โรคติดต่อ จ.ภูเก็ต มีมติรับหลักการเห็นชอบให้จัดงานประเพณีถือศีลกินผัก ปี 2564 และประเพณีสารทเดือนสิบ ภายใต้มาตรการที่ สธ. กำหนด และพิจารณาข้อเสนอของผู้ประกอบการภาคประชาชนที่ต้องการให้อนุญาตจำหน่ายและดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ภายใต้มาตรการที่กำหนด</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ nationtv.</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม เผย กรมราชทัณฑ์ได้รับจัดสรรวัคซีน 107,400 โดส ให้แก่เรือนจำในพื้นที่สีแดง 57 แห่ง ระหว่างวันที่ 15-17 ก.ย. ที่เหลือ 118,640 โดส จะจัดส่งวันที่ 20-24 ก.ย. คาดภายในเดือน ก.ย.นี้ จะฉีดวัคซีนเข็มแรกให้ผู้ต้องขังได้ครบทุกคน ส่วนยาฟ้าทะลายโจร กรมฯ ได้ผลิต จัดหา และใช้ภายในเรือนจำครบสำหรับผู้ต้องขัง 100% แล้ว</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p align="center"><b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>รางวัลเลิศรัฐ ปี 64</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์แนวหน้า, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, thaigov, changmainews, thailandplus  -สธ. และหน่วยงานในสังกัด รับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2564 รวม 8 รางวัล จาก ก.พ.ร. โดยผลงาน "การพัฒนาแพลตฟอร์มระบบนิเวศข้อมูลดิจิทัลแบบบูรณาการ" ของสำนักงานปลัดฯ กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมการแพทย์ ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริหาร ส่วนกรมอนามัย ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2564 จำนวน 5 รางวัล ทั้งระดับดีเด่นและระดับดี มีผลงานทั้งประเภทนวัตกรรมบริการ พัฒนาการบริการ และยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โรคโควิด 19</p>	-
<p><b>ประชุมวิชาการ "ทศวรรษใหม่ บริการปฐมภูมิไทย"</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thailandplus, thaigov  -ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดประชุมวิชาการ การกิจบริการปฐมภูมิ รพศ./รพท. ประจำปี 2564 หัวข้อ "ทศวรรษใหม่ บริการปฐมภูมิไทย" ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายวิชาการ นำไปพัฒนาสมรรถนะและระบบบริการ พร้อมมอบรางวัลคนดีศรีปฐมภูมิในรูปแบบเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นวก.สธ. ที่เป็นต้นแบบการทำงานในพื้นที่ ทั้งเขตเมืองและชนบท</p>	-
<p><b>ภาวะน้ำหนักเกินในเด็ก</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยโพสต์, newtv, changmainews, thailandplus, nationtv)  -นพ.สุวรงค์ชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผย ภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนในเด็กยังเป็นปัญหาสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ตกเป็นเหยื่อของการตลาดและการโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มที่มีไขมัน น้ำตาล โซเดียมสูง ผ่านกลยุทธ์โฆษณาทั้งสื่อออฟไลน์ ออนไลน์ และเกมต่างๆ โดยเฉพาะขนมกรุบกรอบและเครื่องดื่มผสมน้ำตาล</p>	-
<p><b>วัคซีนไขหวัดใหญ่</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน, เว็บไซต์ INN  -นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เชิญชวนประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไขหวัดใหญ่ฟรี พร้อมขยายกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติม ได้แก่ บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด 19 กลุ่มที่อยู่ในสถานที่ที่มีการรวมตัวของประชากรจำนวนมากที่เสี่ยงต่อการระบาด และกลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ ขึ้นกับสถานการณ์ในช่วงนั้น เริ่มตั้งแต่เดือน ต.ค. - 31 ธ.ค. 2564</p>	-
<p><b>ดูแลสุขภาพใจเมื่อต้องถูกกักตัว</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ สมาร์ทไลฟ์  -นพ.จุมภฏ พรหมเสีตา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต แนะนำคัมภีร์สุขภาพใจเมื่อต้องถูกกักตัว 1.ก่อนเริ่มแยกตัวหรือกักตัว ให้ผู้ดูแลหรือผู้ป่วยประเมินตามเกณฑ์ 3 ข้อ คือ มีประวัติการรักษารักษาโรคทางจิตเวชมาก่อนหรือไม่ หรือรักษาด้วยสารเสพติด มีความคิดอยากตายหรือเคยทำร้ายตัวเองหรือไม่ และ 2.เริ่มแยกตัวหรือระหว่างแยกกักตัวที่บ้าน/ชุมชน ให้ยึดหลักการ 3 ข้อ ทำกิจวัตรประจำตามปกติ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง เช่น การโทรศัพท์พูดคุย หรือส่งข้อความ ไม่ควรติดข่าวสารเกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน วางแผนสิ่งที่ยากทำคร่าวๆ ใน 14 วัน</p>	-
<p><b>โรคมะเร็งตับ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, คมชัดลึก sanook, amarintv, pptvhd36)  -นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย มะเร็งตับพบมากเป็นอันดับ 1 แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตราว 16,000 ราย ที่พบมากมี 2 ชนิด คือ มะเร็งของเซลล์ตับและมะเร็งท่อน้ำดีตับ อาการส่วนใหญ่ คือ แน่นท้อง ท้องอืดท้องเฟ้อเรื้อรัง อ่อนเพลีย น้ำหนักลด ปวด/เสียดชายโครงขวา อาจคลำพบก้อนในช่องท้อง ตัวเหลือง ตาเหลือง ท้องโต และขา 2 ข้างบวม ป้องกันได้โดยการให้วัคซีนไวรัสตับอักเสบบีในเด็กแรกเกิดทุกคน หลีกเลี่ยงการดื่มสุราและอาหารที่มีสารก่อมะเร็ง ควรรับการตรวจสุขภาพสม่ำเสมอ</p>	-
<p><b>จับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายไล่ยุงปลอม</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์สยามรัฐ, js100, thailandpuls, ch7  -อย.-ปคบ. แฉลงผลการจับกุมผู้ลักลอบนำเข้าเครื่องไล่ยุงไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายไล่ยุงชนิดน้ำแบบเติม จากต่างประเทศ นำมาสวมเลข อย. จำหน่ายให้กับประชาชน ตรวจยึดมูลค่าของกลางกว่า 2 ล้านบาท</p>	-